

Số: BC-HĐND-KTNS

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
(Lĩnh vực kinh tế)

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 127/HĐND ngày 24/4/2023 về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức làm việc với một số sở, ngành thuộc khối kinh tế tổng hợp về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời tham gia cuộc giám sát do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; qua công tác giám sát, xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó lường đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, cùng với sự tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của địa phương với một số kết quả tích cực như sau: tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,27%, tăng cao nhất so với vùng Đông Nam bộ và xếp vị trí thứ 14 trên cả nước; ngành công nghiệp có sự phục hồi nhanh với tốc độ tăng trưởng đạt 8,85%; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với số vốn thu hút đầu tư nước ngoài đạt 610 triệu USD, đạt 200% kế hoạch năm và tăng gấp 12 lần số vốn cùng kỳ năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,8% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ tăng mạnh, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 55,37% kế hoạch và tăng 21,18% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

đã nêu. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phân tích và làm rõ hơn một số vấn đề để có giải pháp trong thời gian tới, đó là:

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với chỉ tiêu của Chính phủ, và kế hoạch năm của tỉnh. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 5 tháng thực hiện đạt 13,2%, vốn ngân sách địa phương đạt 25,9%; nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư là từ nguồn tiền sử dụng đất có tỷ lệ giải ngân 5 tháng đạt 22,7% kế hoạch. Đáng quan tâm là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn phân cấp huyện, thị xã, thành phố đạt rất thấp (18,1%), một số huyện có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15% như: thị xã Bình Long đạt 4,9%, huyện Phú Riềng đạt 10,6%, thành phố Đồng Xoài đạt 14,2%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa thực hiện giải ngân;

- Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch và bằng 77,2% so với cùng kỳ; hầu hết các nguồn thu nội địa có số thu giảm so với cùng kỳ năm 2022. Theo nội dung dự toán đầu năm của HĐND tỉnh số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm 49,2% tổng cơ cấu nguồn thu, tuy nhiên thực hiện số thu này trong 5 tháng đạt 9% dự toán và dự kiến nguồn thu tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tiếp theo do ảnh hưởng của tình hình bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất khối tỉnh có nguồn thu lớn còn gặp khó khăn, vướng mắc và chưa được triển khai thực hiện;

- Kim ngạch xuất khẩu giảm 8,65% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm ngừng hoạt động còn cao (49 doanh nghiệp đăng ký giải thể; 261 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động);

- Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, rất nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục và tiến hành đầu tư theo quy định (77/140 dự án). Việc tổ chức thực hiện một số quy định về khu vực phát triển đô thị, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, hệ thống thông tin về thị trường bất động sản còn chậm và chưa đầy đủ. Công tác quản lý, phối hợp quản lý đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa thường xuyên kiểm tra thực tế về tiến độ thực hiện của các dự án;

- Việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn hạn chế; một số địa phương còn chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu đồng bộ với các nội dung quy hoạch khác;

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường tuy được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế và chưa được giải quyết dứt điểm, như: tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép còn diễn ra; việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở

chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, không được vận hành thường xuyên và đúng quy trình; tình trạng xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường vẫn còn diễn ra; mùi hôi phát sinh từ các trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để,...

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban kinh tế - ngân sách thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh đã đề ra trong báo cáo; các giải pháp thể hiện trách nhiệm và tinh thần quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách điều chỉnh là **14.888 tỷ đồng**. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất; tuân thủ đúng các quy định về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án khối tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, gian lận thương mại; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số;

- Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện về những khó khăn của doanh nghiệp tác động đến công việc, nguồn thu nhập của người lao động trong các nhóm ngành nghề; qua đó, có định hướng, giải pháp để giải quyết trong thời gian tới;

- Công bố và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 sau khi được Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ để triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Rà soát, xây dựng các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng của các dự án, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn phân cấp huyện, thị xã, thành phố. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án lớn và các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng, trong đó cần chú trọng rà soát tình hình thực hiện của các dự án nhà ở, dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; quan tâm xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý giữa các sở, ngành và UBND các cấp đối với các dự án; kịp thời

triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà ở, bất động sản và quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực kinh tế). Ban kinh tế - ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

TM. BAN KT-NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN